

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 04/8/2021 đã xét nghiệm RT-PCR 3.546 mẫu cho 18.852 người và test nhanh 10.674 mẫu cho 10.674 người. Kết quả khẳng định có 156 ca dương tính (tăng 15 ca so ngày hôm qua).

Cụ thể, có 50 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung, 33 ca trong các khu vực phong tỏa, 73 ca trong cộng đồng.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Lãnh đạo tỉnh làm việc với một số bệnh viện tại thành phố Cao Lãnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tại các bệnh viện đã có nhiều nỗ lực để phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong công tác điều trị cho các trường hợp dương tính với Covid-19. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện y học cổ truyền khi có quyết định thực hiện chuyển đổi công năng thành bệnh viện dã chiến thì phải giải phóng toàn bộ bệnh nhân tại bệnh viện, xem xét phân tuyến người bệnh về cơ sở điều trị phù hợp; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực khi đưa vào vận hành bệnh viện dã chiến.

Ngoài ra, ông Lê Quốc Phong cũng đề nghị lãnh đạo các bệnh viện phải quan tâm đến đời sống của đội ngũ y, bác sĩ, tiếp tục vượt khó, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch tại địa phương. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Đồng chí Phan Văn Thắng kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại Lấp Vò

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những nỗ lực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện trong thời gian qua; đồng thời lưu ý huyện cần tăng cường tầm soát, khoanh vùng, tách các F0 ra khỏi cộng đồng; kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ; việc mua bán khu vực chợ đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch, nơi nào không an toàn phải cho dừng hoạt động; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, với nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”.

Ngoài ra, huyện phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, xây dựng kế hoạch xét nghiệm trong toàn huyện; xây dựng kịch bản ứng phó khi có từ 500 - 1.000 ca nhiễm; chủ động nguồn sinh phẩm, không để bị động bất ngờ, với chặm 4 tại chỗ; quản lý tốt vùng xanh v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Điều động đồng chí Trần Văn Sáu làm Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Trần Văn Sáu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò, đến công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, nhận nhiệm vụ Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, khoá XV.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định phân công đồng chí Đặng Hữu Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lấp Vò, phụ trách điều hành hoạt động của Huyện ủy đến khi kiện toàn được chức danh Bí thư Huyện ủy. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Sa Đéc đề xuất mở rộng không gian đô thị để phát triển

Địa phương đề xuất mở rộng không gian đô thị ra một số huyện lân cận, đưa thành phố Sa Đéc trở thành Trung tâm hoa kiểng gắn với phát triển du lịch của khu vực phía Nam tỉnh Đồng Tháp; tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao; tiếp tục xây dựng thành phố học tập toàn cầu chất lượng hơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao các ý kiến góp ý và đề nghị đặt thành phố Sa Đéc trong mối tương quan với các đô thị khác để có sự so sánh và định hướng phát triển phù hợp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức chương trình “Đồng Tháp trao gửi yêu thương – Vượt qua đại dịch Covid-19” nhằm hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con đồng hương Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, Chương trình trao tặng 1.200 phần quà gồm: gạo, mì gói, nước tương v.v. cho bà con Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng kinh phí thực hiện là trên 750 triệu đồng từ nguồn Quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh và đóng góp từ Hội đồng hương Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Miễn, giảm tiền nước cho các khu cách ly và hộ nghèo, cận nghèo

Theo đó, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đề xuất sẽ miễn tiền nước sinh hoạt cho các khu cách ly và giảm 50% cho hộ nghèo, cận nghèo trong 02 tháng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang đánh giá cao sự chia sẻ, hỗ trợ của Công ty và đề nghị đơn vị xây dựng phương án cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất để sớm hỗ trợ cho các khu cách ly và hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị Công ty xem xét hỗ trợ cho đối tượng là gia đình chính sách, người có công. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Khép kín địa bàn, không để người dân vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ cho Công an cấp huyện thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, không để người dân vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

9. Đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các tiêu chí thi đua

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh thực hiện đạt và vượt các tiêu chí thi đua đã đăng ký với Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ 06 tháng cuối năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh - xã hội năm 2021.

Cụ thể, đối với các tiêu chí thi đua đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá rất cao sự phấn đấu của các cơ quan, đơn vị; đồng thời đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đề ra các giải pháp, biện pháp để duy trì, giữ vững kết quả đạt

được trong 06 tháng cuối năm và không được thỏa mãn, chủ quan, lơ là; quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949